

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๕๐๑(๒)/ว ๓๗๒

ถึง สถาบันอุดมศึกษา



4891  
6 ก.ค. ๖๙.  
17.08 น.

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/กำกับ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ ในงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ของทุกปี โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ จะได้เข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด/กำกับ เสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่แนบ โดยส่งให้กลุ่มงานบริหารบุคคล สำนักอำนวยการ ภายในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ เพื่อจะได้รวบรวมนำส่งศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา



สำนักอำนวยการ

โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๒๗๗

โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๘๕

**เกณฑ์การพิจารณาการพิจารณาการแพทย์และสาธารณสุข/****บุคคลดีเด่นด้านสังคม/สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น/สถานประกอบการดีเด่น/สถาบันการศึกษาดีเด่น/  
ครอบครัวดีเด่น/องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น/ชมรมฯหรือกลุ่มผู้คิดชื่อดีเด่น****บุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/อายุการทำงาน/ประเภทงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร/ประสบการณ์การทำงาน/งานทางด้านบริการหรือเกิดประโยชน์กับผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กร/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ทัศนคติของผู้ถูกเสนอชื่อต่องานทางด้านองค์กรหรือปัญหาองค์กร/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**บุคคลดีเด่นด้านสังคม** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/อายุการทำงาน/ด้านองค์กร/ประเภทงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร/ประสบการณ์การทำงาน/งานทางด้านบริการหรือเกิดประโยชน์กับผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กร/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ทัศนคติของผู้ถูกเสนอชื่อต่องานทางด้านองค์กรหรือปัญหาองค์กร/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อสื่อสร้างสรรค์/ลักษณะของสื่อสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร/ลักษณะเด่นของสื่อสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์กับผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กร/ผลที่ได้รับจากการเสนอสื่อสร้างสรรค์/ทัศนคติของสื่อสร้างสรรค์ต่องานด้านองค์กร/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**สถานประกอบการดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อสถานประกอบการ/มีนโยบายไม่บังคับตรวจเลือกพนักงานและผู้สมัครงาน/ไม่เลิกจ้างพนักงานด้วยสาเหตุของการคิดชื่อเอชไอวี/องค์กร/เก็บรักษาความลับหากรู้ว่าพนักงานคิดชื่อเอชไอวี/ให้ความช่วยเหลือพนักงานที่คิดชื่อเอชไอวี/องค์กร/อย่างเหมาะสม/จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอย่างค้ำคูณและร่วมทำกิจกรรมด้านองค์กรเพื่อสังคม

**สถาบันการศึกษาดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อสถานบันการศึกษา/ลักษณะงาน/วัตถุประสงค์ของ โครงการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการ/ประเภท/ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**ครอบครัวดีเด่น** มีเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ครอบครัวที่เหมาะสม ชื่อ-สกุล/หัวหน้าครอบครัว/จำนวนสมาชิกในครอบครัว/ผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กรที่อาศัยอยู่ร่วมกับครอบครัวที่คน/คนในครอบครัวรู้สึกอย่างไรกับการอยู่ร่วมกันกับผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กร/การปฏิบัติตัวต่อผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กรในครอบครัว/ถ้าถูกสังคมกีดกันและไม่ยอมรับผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กรครอบครัวมีวิธีแก้ไขอย่างไร/ครอบครัวนี้สมควรได้รับ ประทานรางวัลด้วยเหตุใด/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

หมายเหตุ ครอบครัวที่ได้รับ ประทานรางวัล ควรเป็นครอบครัวที่เปิดเผยมต่อสังคมและสื่อต่างๆ ได้

**องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น/ลักษณะงาน/วัตถุประสงค์ของ โครงการ/ระยะเวลาปฏิบัติงาน/พื้นที่ให้บริการ/ประเภท/ประสบการณ์ในการทำงาน/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ

**ชมรมฯ หรือกลุ่มผู้คิดชื่อดีเด่น** เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

ชื่อชมรมฯ/กลุ่ม/ประเภทงาน/งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กร/ประสบการณ์การทำงาน/งานทางด้านบริการหรือเกิดประโยชน์กับผู้คิดชื่อ/ผู้ป่วยองค์กร/ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากองค์กรและประชาชนทั่วไป/ผลที่ได้จากการทำงาน/ลักษณะเด่นในการเข้ารับ ประทานรางวัล/ทัศนคติของผู้ถูกเสนอชื่อต่องานทางด้านองค์กรหรือปัญหา องค์กร/ผู้เสนอ/หมายเลข โทรศัพท์/สถานที่ติดต่อ